

ZTE เผยผลประกอบการเบื้องต้นงวดปี 2560 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 293%

– คาดการณ์ผลกำไรสุทธิรวมทั้งปี อยู่ที่ 4.55 พันล้านบาท

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการรายใหญ่ของโลกในด้านโซลูชันโทรคมนาคม เทคโนโลยีระดับองค์กร และเทคโนโลยีผู้บริโภคสำหรับแควตวงอินเทอร์เน็ตมือถือ ได้เผยแพร่รายงานผลประกอบการเบื้องต้นในวันนี้ ระบุว่า ผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 293% ในงวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตในธุรกิจเครือข่ายผู้ให้บริการและธุรกิจผู้บริโภคของบริษัท

รายงานของบริษัทระบุว่า รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.0882 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.49% จากปีก่อนหน้า ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในงวดปี 2560 อยู่ที่ 4.55 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 293%

ในปี 2560 ที่ผ่านมามีรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท ทั้งจากธุรกิจเครือข่ายผู้ให้บริการ ธุรกิจผู้บริโภค และธุรกิจภาครัฐ-องค์กร ต่างขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากอานิสงส์ของการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเครือข่ายโทรคมนาคมโดยผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลก รวมไปถึงการขยายตัวของธุรกิจผู้บริโภค ตลอดจนตลาดภาครัฐและองค์กร ในปี 2560 ทางบริษัทได้ปรับปรุงกระแสเงินสดและการจัดการการจัดเก็บรายได้จากการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานประจำปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 6.78 พันล้านบาท ซึ่งขยายตัวขึ้นราว 28.88% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หากไม่รวมผลกระทบจากการชำระเบียปรับ ซึ่งเรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จะอยู่ที่ 1.244 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 136.58% จากปีก่อนหน้า

ในปี 2560 บริษัทได้มุ่งความสนใจไปที่ตลาดของผู้ให้บริการเครือข่ายกระแสหลักและกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ขณะที่ยังคงดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงรุกแต่ก็ไม่ประมาท ควบคู่กับการสำรวจโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโต ขณะเดียวกัน บริษัทได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการก่อสร้างเครือข่ายทั่วโลกและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ด้วยการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์มาตลอดระยะเวลาหลายปี ส่งผลให้บริษัทสามารถคว้าโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ตลาดทั่วโลก ตลอดจนการปฏิวัติทางเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสถานะของบริษัทในตลาดโลกให้สูงขึ้นโดยลำดับ

เกี่ยวกับ ZTE

ZTE เป็นผู้ให้บริการระบบโทรคมนาคมขั้นสูง อุปกรณ์เคลื่อนที่ และโซลูชันเทคโนโลยีระดับองค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ผู้ให้บริการเครือข่าย ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ZTE มุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมแบบบูรณาการครบวงจรให้แก่ลูกค้าตามนโยบายของบริษัท เพื่อมอบคุณค่าและความเป็นเลิศในยุคที่เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ZTE จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและเซินเจิ้น (รหัสหุ้นในตลาดฮ่องกง: 0763.HK / รหัสหุ้นในตลาดเซินเจิ้น: 000063.SZ) บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมกว่า 500 ราย ในกว่า 160 ประเทศ ในแต่ละปี ZTE จัดสรรเงินรายได้ 10% ให้กับการวิจัยและพัฒนา ทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำในองค์กรกำหนดมาตรฐานระดับโลก ทั้งนี้ ZTE ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.zte.com.cn

สื่อมวลชนติดต่อ:

Margaret Ma
ZTE Corporation

โทร: +86 755 26775189

อีเมล: ma.gaili@zte.com.cn